

THÁI THỤY

Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn tại các xã ven biển

Nhận thức tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Thái Thụy chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; trong đó, đã triển khai hiệu quả nhiều dự án trồng rừng, hàng năm trồng thêm hàng trăm héc-ta rừng ngập mặn.



Người dân xã Thụy Hải (Thái Thụy) tham gia trồng rừng ngập mặn.

Sáng ngày 14/3, đông đảo cán bộ, người lao động Tổng công ty Thâm dò khai thác dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và người dân xã Thụy Hải tập trung về khu vực bãi triều ven biển của xã để trồng cây bản tại các khoảng trống chưa được cây rừng bao phủ. Sau một

ngày tích cực trồng rừng, cán bộ, người lao động Tổng công ty cùng người dân xã Thụy Hải đã trồng được 15.000 cây bản trên diện tích 7,5ha. Cùng với trồng rừng, cán bộ, người lao động Tổng công ty còn đang thời gian đi thực tế các cánh rừng đang lên xanh, trò chuyện với cư dân địa

phương, những người đang mưu sinh trên vùng bãi triều ven biển... Từ đó hiểu thêm lợi ích to lớn rừng ngập mặn (RNM) mang lại cho người dân nơi đây.

Ông Trần Hồng Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thâm dò khai thác dầu khí cho biết: Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh

doanh, đơn vị luôn chú trọng các hoạt động xã hội, chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Năm nay, đơn vị lựa chọn một số địa phương ven biển tại huyện Thái Thụy gồm các xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường để tài trợ giống cây bản trồng tại khu vực bãi triều ven biển. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn phát triển thêm những cánh RNM.

Về huyện Thái Thụy, đi dọc tuyến đê biển qua địa bàn các xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường, mọi người sẽ được ngắm nhìn những cánh RNM xanh mướt như tấm thảm xanh khổng lồ làm nhiệm vụ chắn sóng, chắn bão cho người dân các xã ven biển. Chi Vũ Thị Hà, thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải làm nghề khai thác thủy sản trong những cánh RNM chia sẻ: RNM không chỉ chống thiên tai bảo vệ dân làng mà còn là nơi mưu sinh của hàng nghìn lao động các xã ven biển. Mỗi ngày đi bắt cá, còng và các loại thủy sản khác trong RNM giúp người

dân có thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Từ lợi ích của RNM mang lại nên càng ngày người dân địa phương càng thêm quý trọng và có ý thức bảo vệ RNM hơn.

Ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải cho biết: Đầu những năm 1990, vùng bãi triều ven biển của xã còn hoang sơ, cây cối thưa thớt. Từ năm 1994 đến nay, xã được tiếp nhận nhiều dự án tài trợ của các tổ chức quốc tế, các dự án của nhà nước và dự án của các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ đã giúp xã phát triển đất RNM với diện tích gần 500ha, trong đó có những cánh rừng rộng tới vài ki-lô-mét tạo thành vành đai vững chắc bảo vệ đê biển đi qua địa bàn, ngăn bão, triều cường, xâm nhập mặn... Nhận thấy những vai trò, lợi ích to lớn của RNM nên trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường quản lý và tuyên truyền đến người dân bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có và mới trồng, góp phần tăng diện tích, cải thiện chất lượng rừng, phát huy vai trò phòng hộ ven biển.

Hiện nay, tổng diện tích RNM của huyện Thái Thụy đạt 2.600ha, tập trung tại các xã ven biển: Thụy Trường, Thụy Hải, Thụy Xuân, Thái Đô, Thái Thượng. RNM ở Thái Thụy cơ bản là rừng trồng từ nguồn vốn các dự án, chương trình trong nước và nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và chương trình của Liên hợp quốc. Với vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học, đặc biệt là vai trò chắn sóng phòng hộ ven biển, bảo vệ

các công trình đê điều, cơ sở hạ tầng ven biển, nhà cửa, đầm nuôi trồng thủy sản, cuộc sống của cư dân ven biển..., góp phần quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ông Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển RNM tại Thái Thụy đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, diện tích rừng ven biển của huyện không ngừng gia tăng thông qua các hoạt động trồng rừng hàng năm. Năm 2015, toàn huyện có khoảng 2.000ha RNM, đến năm 2022 đã tăng lên 2.600ha, độ che phủ rừng cũng tăng lên đáng kể. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án lâm nghiệp sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. Đi đôi với phát triển diện tích RNM, huyện còn phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức để hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các tổ quản lý, bảo vệ RNM với sự tham gia của công an xã và người dân thường xuyên đi rừng để nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý tình trạng xâm hại RNM. Thời gian tới, huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của mọi quan chức năng, các tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đồng góp kinh phí thực hiện chương trình trồng RNM, góp phần nâng cao chất lượng và độ che phủ của RNM.

TRẦN TUẤN

Tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học

Triển khai thực hiện dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế", từ ngày 16 - 29/3, Ban Quản lý dự án xử lý rác thải, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học đây cho 90 hộ viên, nông dân các xã trên địa bàn các huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương.

Các học viên được truyền đạt những thông tin về ô nhiễm môi trường từ chất thải nông nghiệp hiện nay; vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và cải tạo chuồng trại trong chăn nuôi gà bảo đảm thông gió, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, lấy ánh sáng tự nhiên tốt.

Các học viên dự tập huấn tích cực trao đổi, tham gia thực hành để nắm vững kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học này.

NGUYỄN TRIỆU

Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư) tổ chức hội chợ xuân Quý Mão 2023.

Hội chợ xuân thu hút 43 gian hàng của 42 chi đoàn và 1 câu lạc bộ tại Trường tham gia. Các gian hàng được thiết kế như một cửa hàng thu nhỏ, bày bán các sản phẩm, dịch vụ do đoàn viên, học sinh tự sáng tạo, sản xuất, chế biến và kinh doanh như đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, dịch vụ ăn uống, hoa quả... Ban tổ chức sẽ chấm điểm, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các gian hàng thông qua các yếu tố: hình thức, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, vốn đầu tư, lợi nhuận thu được... Ngoài nội dung, mỗi chi đoàn phải thuyết trình dự án kinh doanh các gian hàng bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Đây là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thiết thực nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

QUYNH LƯU



Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An, thị trấn Tiên Hải tạo việc làm ổn định cho nhiều nông dân.

HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN TIÊN HẢI

Cùng hội viên phát triển kinh tế

Trong những năm qua, cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) còn hỗ trợ hội viên về vốn, cây, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Qua đó tạo điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Việc duy trì và phát triển làng nghề truyền thống được Hội Nông dân thị trấn Tiên Hải quan tâm, thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2004, Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An được thành lập, chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 19 năm lăn lộn với nghề, bà Phạm Thị Ngân, Giám đốc Công ty đã đem lại "sức sống mới" cho làng nghề truyền thống quê hương. Bà chia sẻ: Tôi luôn nỗ lực đóng góp công sức để hỗ trợ các hội viên nông dân có công việc ổn định tại địa phương. Hiện nay doanh nghiệp tạo việc làm cho 200 lao động và liên kết đến 300 gia

đình trong và ngoài huyện sản xuất các mặt hàng thủ công, xuất khẩu sang nhiều nước. Thu nhập của người lao động bình quân 3,5 - 6 triệu đồng/tháng.

Nghề rèn truyền thống ở tổ dân phố Hồng Phong được hình thành từ rất lâu, chuyên sản xuất các mặt hàng nông cụ cầm tay như liềm, dao, kéo, cuốc, xẻng... Nhờ nguồn vốn vay của Hội Nông dân thị trấn đã giúp nhiều hộ có nguồn kinh phí đầu tư máy đập, máy rà, máy tiện, máy cắt, bệ quay, qua đó cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Kiên, tổ dân phố Hồng Phong cho biết: Thời gian qua tôi được Hội Nông dân cho vay 30 triệu đồng. Gia đình tôi đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư mua sắm máy tiện, máy cắt, qua đó đưa ra thị trường những sản phẩm có sức cạnh tranh, duy trì thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tiên Hải cho biết: Hội có 1.831 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội. Hàng năm, bám sát định hướng,

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các cơ chế hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Để hội viên có kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, thời gian qua Hội đã tổ chức 20 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng, chống các dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và cây trồng. Ngoài ra Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đạt trên 23 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều nông nghiệp, mô hình mới được du nhập và

phát triển; nhiều trang trại, gia trại quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành và nhân rộng. Đến nay, Hội Nông dân thị trấn có 20 hội viên mở cơ sở may gia công; 120 hội viên kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm; 30 tổ thợ hoạt động lĩnh vực xây dựng, vận tải. Bên cạnh đó, Hội còn khuyến khích, động viên hội viên chuyển đổi ngành nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đã mang lại hiệu quả như nuôi cá nước ngọt, trồng hoa, cây cảnh. Bình quân mỗi năm có 93% số hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 85% đạt danh hiệu.

Không chỉ là điểm tựa của hội viên, Hội Nông dân còn là người bạn đồng hành, khơi dậy nguồn lực, động viên hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MANH THẮNG

Chung tay thấp sáng đường quê

Những năm qua, phong trào thấp sáng đường quê được huyện Kiến Xương triển khai hiệu quả, giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, xây dựng nông thôn mới (NTM) văn minh.

Tại xã Trà Giang, hiện nay tuyến đường ĐH.24 ở trung tâm xã đã được thấp sáng bằng bóng điện cao áp thay thế hoàn toàn các bóng điện nhỏ cũ trước kia, góp phần thay đổi diện mạo địa phương này. Ông Vũ Văn Lai, thôn Dục Dương Đờng cho biết: Ngay từ khi địa phương triển khai thi trương xây dựng hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê, nhà tôi đã hưởng ứng, đóng góp 2 triệu đồng để làm. Trước đây tuyến đường này lắp bóng chiếu sáng nhưng là loại bé, ánh sáng yếu, nay được sự hỗ trợ của cấp trên chúng tôi đã lắp 3 bóng ở cột điện, trong đó có 1 bóng sáng, 2 bóng điện trang trí nên không những sáng mà còn đẹp, tạo cảnh quan khang trang không kém gì thành phố. Ngoài ra, tôi còn vận động con cháu ủng hộ thêm khoảng 10 triệu đồng để kéo 200m đường dây điện ở khu vực trước cửa nhà.

Ông Trần Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết: Thuận lợi nhất là tuyến đường ĐH.24 được đầu tư nâng cấp có chiều dài 2,6km nên xã đã tranh thủ thời cơ vận động bà con làm lại hệ thống điện chiếu sáng, thay toàn bộ hệ thống cũ bằng hệ thống mới, bảo đảm đúng quy chuẩn của nhà nước để được hưởng hỗ trợ từ chương trình thấp sáng đường quê. Tuyến đường được thi công từ tháng 10/2022 với khoảng 90 bóng điện, mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Ngoài số tiền dự kiến được nhận hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương đã thực hiện xã hội hóa từ sự đóng góp của con em xa quê và bà con nhân dân.

Ở xã Thanh Tân, hệ thống điện thấp sáng đường quê đã được người dân thực hiện từ hàng chục năm qua, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của Bắc Sông Tiều, thôn An Cơ Nam cho biết: Để có những tuyến đường sáng như ban ngày, chúng tôi đã huy động nhân dân đóng góp 100% để bảo đảm tất cả đường đi đều có điện thấp sáng. Khi đời sống ngày càng cao, chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm bóng cao áp ở khu vực trung tâm khu dân cư. Đến nay, khu dân cư có 26 bóng điện nhỏ, 12 bóng cao áp khiến làng quê càng thêm khởi sắc. Để duy trì mô hình này, nhiều năm nay chúng tôi đã thống nhất mỗi hộ chịu trách nhiệm đóng tiền điện 1 tháng cho cả xóm. Nếu vào những tháng có ngày lễ, tết tiền điện vượt quá số tiền quy định sẽ được trích từ quỹ để bù.

Cùng với sự vào cuộc của người dân, các đoàn

thể trên địa bàn huyện Kiến Xương cũng tích cực vận động các đơn vị tài trợ xây dựng hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê. Chị Phạm Quỳnh Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Ninh cho biết: Để đồng hành cùng bà con trong xã, trong tháng 2 vừa qua Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với đoàn cấp trên triển khai công trình thấp sáng đường quê với chiều dài gần 1.000m nối 2 thôn Đông Hòa và Trung Hòa. Công trình được trang bị 20 cột điện, 20 bóng điện và 1.400m dây điện với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó đã huy động tài trợ của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 60 triệu đồng, số còn lại do Huyện đoàn và địa phương huy động. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ người dân, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng NTM.

Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Việc xây dựng hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê là một trong những tiêu chí quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Các xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phủ kín các tuyến đường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê của tỉnh đến các xã trên địa bàn, trong đó ưu tiên cho những xã đã về đích NTM nâng cao, nợ cơ bản trong xây dựng NTM thấp, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan hướng dẫn các xã đăng ký và tổ chức thực hiện. Đến nay đã có hơn 10 xã đăng ký.

THU THỤY



Hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê ở cụm dân cư Bắc Sông Tiều, thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân (Kiến Xương).